

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ

Thực hiện văn bản số 4319/UBND-KGVX ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ.

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ với nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 50/NQ-CP VÀ CHỈ THỊ 16/CT-TTg

Sau khi nhận được Quyết định số 498/QĐ- UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ; UBND huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc đúng quan điểm, mục tiêu Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ và Kế hoạch số 94/KH-TU đến toàn thể các cấp chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

UBND huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn huyện về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 31/3/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức

quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

UBND huyện chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, đơn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50/NQ-CP; định kỳ sơ kết, tổng kết, tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

UBND huyện ban hành các Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ triển khai tới Doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn đăng ký tham gia các đề tài ứng dụng về KH&CN vào sản xuất, lao động. Đã xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng các thương hiệu hàng hóa nông sản chủ lực của địa phương nhằm quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp việc đầu tư đổi mới công nghệ đã góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng sản lượng hàng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bước đầu đã khai thác được một số tiềm năng, thế mạnh của huyện, giải quyết việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

UBND huyện ban hành Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về việc thành lập BCD xây dựng chính quyền điện tử huyện Tuần Giáo; Quyết định 127/QĐ-BCĐ ngày 18/12/2019 của BCD chính quyền điện tử huyện Tuần giáo về việc ban hành quy chế hoạt động của BCD; Quyết định 1955a/QĐ-BCĐ ngày 27/12/2019 của BCD chính quyền điện tử huyện Tuần giáo về việc thành lập và phân công nhiệm vụ Tổ giúp việc BCD xây dựng Chính quyền Điện tử huyện Tuần Giáo.

Thực hiện Văn bản số 1424/UBND-KGVX ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường, đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến, để tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến, UBND huyện ban hành văn bản số: 572/UBND-VP V/v tăng cường, đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến.

Thủ tục hành chính mức độ 2, 3, 4 từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, từng bước phát huy lợi ích, công khai, minh bạch, tiện lợi trong quá trình giải quyết TTHC đối với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

UBND huyện quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản, công việc trên hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của huyện thông qua hàng loạt các văn bản, bước đầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện việc gửi nhận văn bản, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tiết kiệm chi phí và thời gian, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện.

Các dịch vụ Internet băng thông rộng được phủ sóng 100% tới các xã, thị trấn trên toàn huyện. Bước đầu xây dựng chương trình thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện.

Xây dựng Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam QLCL ISO 9001:2015. Sử dụng chữ ký số trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

Hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; các thủ tục hành chính từng bước được được xử lý trực tuyến.

Ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, xây dựng công trình giao thông, xây dựng.

Ngành Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc chuyển giao ứng dụng công nghệ, tiến bộ KHKT tiên tiến hiện đại nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ thông tin: ứng dụng đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin kỹ thuật số, hệ thống truyền dẫn bằng cáp quang...

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được đại đa số doanh nghiệp quan tâm đầu tư, từng bước tiếp cận triển khai ứng dụng thương mại điện tử, tăng cường khai thác truy cập thông tin qua mạng internet để nắm bắt thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, bạn hàng, xây dựng trang WEB để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của đơn vị...

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát thanh truyền hình; tập trung vào các đợt cao điểm tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh.

Kết quả biên tập được 15 tin, bài tuyên truyền tuyên truyền trên xe thông tin lưu động và Cổng thông tin điện tử huyện, cắt dán 40 băng - rôn, khẩu hiệu; tổ chức được 240 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn.

Tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương đạt 100%.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch: Đăng ký khách lưu trú tại nhà qua mạng Internet, đặt phòng online, bản đồ trực tuyến, quảng bá sản phẩm du lịch qua các trang mạng xã hội.. Hàng năm thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch tham quan các điểm du lịch trên địa bàn .

Ngành y tế đã đạt được những kết quả trong việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào việc khám chữa bệnh. Đã trang bị và đưa vào hoạt động có hiệu quả các thiết bị chuẩn đoán, điều trị hiện đại: Chụp X Quang kỹ thuật số, Mổ nội soi ruột thừa viêm, Hệ thống nội soi tai mũi họng, Xét nghiệm huyết học tự động, Xét nghiệm sinh hóa tự động.....

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC

1. Thuận lợi

Nhìn chung, được sự quan tâm của các cấp Ủy chính quyền các nhiệm vụ của Nghị quyết được UBND huyện từng bước triển khai sâu rộng, kịp thời, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, chiến sĩ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP, Chỉ thị 16/CT-TTg.

Các đơn vị trong huyện tận dụng các điều kiện, trang thiết bị hiện có ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới để phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

Công tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức được quan tâm hơn, phù hợp với yêu cầu xã hội.

2. Khó khăn

Nhận thức của cán bộ, nông dân và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 còn nhiều hạn chế.

Chính sách hỗ trợ áp dụng công nghệ trong sản xuất còn hạn chế. Nguồn vốn thực hiện các chính sách còn lỏng lẻo và hạn hẹp.

Điều kiện cơ sở vật chất còn hạn hẹp, trang thiết bị còn thiếu thốn. Kinh phí dành cho đầu tư còn hạn chế vì thế mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn còn hạn chế, bị động bên cạnh đó còn nhiều chính sách còn mới và chưa phù hợp với xu thế chung.

Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Khoa học - công nghệ với sự đổi mới sáng tạo như hiện nay trên địa bàn huyện chưa thực sự là chìa khóa phát triển kinh tế - xã hội; nhiều doanh nghiệp còn lúng túng, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp.

Kinh tế số có quy mô còn nhỏ. Việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức... Cụ thể là những diễn biến phức tạp trong công tác quản lý các trang mạng xã hội; ngăn chặn những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch thông qua các trang mạng xã hội phản động.

Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp chưa phổ biến do vốn đầu tư cao nên nông dân không đủ năng lực thực hiện. Trên địa bàn còn ít doanh nghiệp triển khai sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

VI. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Đối với Trung ương

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan trên cơ sở hợp pháp, hợp lý, hợp tình để cuộc cách mạng phát triển bền vững, căn cơ, lớn mạnh.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao.

2. Đối với UBND tỉnh

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động Chính phủ điện tử và đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Có cơ chế khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo, tạo ra sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế số.

3. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là vấn đề mới, nhiều khái niệm tương đối trừu tượng, lĩnh vực rộng, vẫn còn những cách nghĩ, cách hiểu chưa thống nhất đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ có những hoạt động thông tin, tuyên truyền chính thức về nội hàm của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để địa phương thuận tiện hơn trong công tác tổ chức thực hiện.

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện Tuần Giáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP và Chỉ thị 16/CT-TTg./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- TT. Huyện ủy - TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mùa Va Hồ